

# Phận Má Hồng

## Phần 1:

Thế là tôi đã làm việc cho ông bà chủ được 3 năm rồi. Công việc thật ra cũng nhẹ nhàng, sáng dậy thì dọn dẹp nhà cửa và giặt đồ, sau đó đi chợ nấu cơm; chiều lại dọn dẹp nhà cửa một lần nữa rồi nấu cơm chiều. Vì ông bà chủ không có con, mặc dù đã hơn 40 tuổi, nên tôi không nhiều việc phải làm. Ông bà chủ là người làm ăn lớn, có nhiều cửa hàng ở khắp nơi trong thành phố, nên họ rất giàu có. Tuy nhiên họ lại không có con mặc dù đã tìm đủ thầy đủ thuốc. Vì thế nên ông bà chủ rất thương tôi, coi như con đẻ. Mặc dù là người làm nhưng tôi cũng có phòng riêng được trang bị đầy đủ không thiếu thứ gì, từ giường nệm, máy lạnh cho tới bàn trang điểm. Quần áo và mỹ phẩm tôi đang dùng là do bà chủ mua cho, mặc dù khi nhận tôi vào làm họ nói là tôi phải tự túc mua sắm nhưng thứ đó. Trong nhà, tôi có thể tới mọi nơi tôi muốn, ăn cùng mâm với ông bà chủ, khi trong nhà có tiệc mời khách thì tôi cũng được ăn mặc sang trọng ra đón khách, và ông bà chủ vẫn giới thiệu tôi lúc thì con nuôi, lúc là cháu, mặc dù tôi chỉ là người làm thuê trong nhà.

Tôi vẫn còn nhớ như in ngày tôi được người quen dẫn tới giới thiệu với ông bà chủ để xin vô làm người ở, ông chủ hỏi tôi:

- Cháu tên gì?

- Dạ con tên Nguyệt, Minh Nguyệt.

- Tên đẹp quá! bà chủ buột miệng.

Tôi cảm thấy mắc cỡ khi bà chủ khen, e thẹn đỏ mặt cúi xuống, hai tay vịn vè tà áo, còn mũi bàn chân rê rê lui trên sàn nhà. Năm đó tôi mới 14 tuổi đầu. Lúc đầu họ bố trí cho tôi ở một căn phòng nhỏ sát nhà bếp, chỉ kê đủ một cái giường và một cái tủ để quần áo. Dần dà, ông bà chủ ngày càng quý mến tôi, họ thấy tôi hiền, biết nghe lời và làm việc chăm chỉ. Cách đây một năm, bà chủ đã cho tôi dọn tới căn phòng lớn mà trước đây vẫn để dành đón khách phương xa ở nhờ qua đêm. bà chủ nói:

- Ngày mai con dọn đến căn phòng này đi. Khách phương xa chẳng mấy khi ghé nhà, trong khi cái phòng để lâu không làm gì cũng ổng.

- Dạ. Tôi lí nhí đáp.

Ba năm trôi qua, tôi đã 17 tuổi đầu. Do được ở trong nhà ông bà chủ ăn sung mặc sướng, lại chẳng phải làm việc cực nhọc, nên đến tuổi dậy thì tôi bắt đầu trở mã. Thỉnh thoảng sau khi tắm xong, tôi lại đứng trước gương để tự chiêm ngưỡng thân thể của mình. Làn da tôi trắng nõn và mịn, sờ tay vào thấy mát rượi, dù tôi không hề xài mỹ phẩm dưỡng da. Cặp nhũ hoa của tôi nhô cao như hai ngọn Thái Sơn, căng tròn và tràn đầy nhựa sống, mà ai đã leo tới đỉnh rồi thì chỉ muốn ở lại đó suốt đời. Đôi lúc tôi đưa tay mân mê hai bầu vú trắng hồng như hai trái tuyết lê mà cảm thấy khoan khoái vô cùng. Đỉnh trên đỉnh núi là hai cái núm xinh xinh, lúc thì giãn ra, lúc thì xoắn lại. Cặn

giò tôi vừa thon lại vừa cao, hai cái đùi tròn lẳn trắng muốt trông rất bắt mắt. Giữa hai cặp đùi là huyết động, bên ngoài mọc lún phún một nhúm lông đen. Đôi khi tôi vạch đám lông đen đó ra, ngồi soi trước gương coi có thấy gì không, nhưng chỉ thấy một mớ thịt hồng hồng đỏ đỏ. Tôi muốn cho ngón tay vô trong coi thử ra làm sao, nhưng mới cho vô được nửa chừng thấy nó đau đau nên tôi lại thôi. Tôi trông cao lớn hẳn ra, đi đứng tự tin hơn, nói năng lại khéo léo, nên bà chủ rất thích dẫn tôi đi cùng mỗi khi đến thăm bạn bè hay đi chợ mua sắm. Tôi biết bà rất hãnh diện khi có một cô bé xinh đẹp đi cùng. Ai cũng nghĩ tôi là con của bà qua cách bà chăm sóc tôi, và bà cũng cố tình để người ta hiểu như vậy. Bà không muốn người ta biết ông bà không có con. Thật ra ông bà chủ cũng chăm sóc tôi như con vậy, đi đâu xa về cũng có một món quà cho tôi. Ngày lễ tết, ông đi mua sắm cũng dẫn tôi cùng đi. Tôi nghĩ rằng mình là người may mắn nhất đời khi lọt được vô nhà này, từ nay về sau tôi không còn phải lo lắng gì nhiều nữa, dù chỉ là đứa ở trong nhà người ta. Cuộc đời tôi sẽ mãi là những chuỗi ngày vô tư và ngây thơ nếu như chuyện đó không xảy đến làm cuộc đời tôi chuyển sang một bước ngoặt mới.

Đó là vào một ngày mùa đông, khi ông chủ tôi phải đi ra Hà Nội để gặp mặt bạn hàng như ông vẫn làm hàng tháng. Tôi dậy từ sáng sớm để giúp ông chủ thu dọn đồ đạc cũng như chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông.. Tôi muốn dậy sớm hơn thường lệ để có thời gian chuẩn bị kỹ, không bỏ sót thứ gì, mặc dù ông chủ đi chỉ có hai ngày. Thời tiết lạnh đột ngột ngoài Hà Nội có thể làm người ta cảm lạnh, tôi nghĩ vậy, nên tôi đã mang mấy cái áo lạnh cũ của ông ra giặt ngày hôm qua, sáng nay mới mang ra ủi. Chuyển bay vào lúc 11 giờ trưa cho nên ông cũng chẳng có gì vội vã, còn bà chủ thì chạy ra chợ mua thêm cho ông cái áo lạnh. Tôi quyết định mang vô phòng cho ông chủ để cho vào va-li như những lần trước, nếu không tôi sợ ông chủ quên trong lúc vội. Mở cửa bước vô phòng, ông chủ đang loay hoay sắp đồ đạc vào giỏ nên không thấy tôi bước vô, tôi liền đến kế bên để giúp ông làm cho lẹ. Thấy tôi bước lại ông ngược nhìn lên thấy tôi, thì ông có vẻ ngạc nhiên lắm. Hai mắt ông mở to nhìn tôi không chớp, người ông ngậy ra như người hành tinh lạ mới lạc vô trái đất, trong khi ông chẳng hề mở miệng nói một lời nào cả. Ông nhìn tôi như thể ông mới gặp lần đầu, giống như muốn nuốt chửng tôi vậy. Tôi cảm thấy hết sức bối rối, không biết mình có làm điều gì sai trái không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi có làm điều gì khác thường đâu, mà có làm sai thì ông cũng chỉ nhắc nhở tôi như mọi lần thôi, ông có bao giờ chửi mắng tôi đâu. Hay là mặt mình dính cái gì? tôi thầm hỏi. Liếc mắt nhìn vô gương, tôi thấy mặt mình hoàn toàn sạch sẽ. Lúc này, tôi mới để ý thấy mắt ông đang chiếu tướng vào ngực tôi, liếc nhìn xuống, tôi mới giật mình thấy rằng tôi quên mặc áo lót, trong khi cái áo ngủ tôi vẫn chưa thay ra. Thôi chết rồi ! tôi nhủ thầm trong bụng, vậy là ông chủ nhìn vào ngực mình. Biết làm sao bây giờ? Tôi hết sức lúng túng và vụng về, mặt tôi thì đỏ ửng lên, quay qua quay lại, nhìn thấy mình trong gương tôi mới thấy rằng mình trông xinh đẹp hơn khi hai má ửng hồng. Ông chủ cũng nhận thấy điều này, mặt ông cũng đỏ ửng như con trai 18 tuổi, ông cũng tỏ ra bối rối khi nhìn vào mắt tôi. Con đẹp lắm, Nguyệt

ạ! Ông mở miệng. Tôi vẫn đứng ngây người ra ngay trước mắt ông, sát gần đến nỗi tôi có thể nghe tim ông đang đập thình thịch như tim tôi đang đập từ nãy giờ. Rồi ông đưa tay ra nắm lấy hai vai tôi trong khi tôi vẫn bất động và bắt đầu thấy run lên trong lòng. Bất thành linh, ông ôm chặt người tôi làm tôi muốn ngẹt thở, tôi muốn kêu to lên thì môi ông đã khoá chặt miệng tôi. Vẫy vùng trong sợ hãi và tuyệt vọng, tôi cố thoát ra khỏi vòng tay ông chủ, còn ông thì như con thú khát mồi, không để cho tôi cựa quậy. Tôi đuối dần đi, khả năng chống cự cũng giảm dần, lúc này miệng ông mới rời ra để cho tôi được tự do hít thở. Tôi liền la to lên để mong có ai đó sẽ vào cứu tôi ra khỏi cơn hoạn nạn, nhưng chỉ kêu được có hai tiếng thì miệng tôi tắt lịm. Không phải vì tôi hết hơi, cũng chẳng phải vì ông chủ bịt miệng, chỉ vì tôi cảm thấy bị kích thích cao độ khi miệng ông chủ ngậm vào núm vú tôi. Tôi muốn kêu to lên nữa, nhưng sao lại chẳng mở miệng được. Tôi muốn đẩy ông chủ ra để chạy thoát, nhưng sao hai tay tôi lại cứ ghì chặt đầu ông chủ vào ngực mình.

Cứ như thế, tôi không biết có bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Người tôi cứ lâng lâng, bồng bênh như con thuyền trôi trên sông nước. Nó cứ trôi mãi theo từng con sóng, lúc dâng cao, lúc xuống thấp. Tôi như đang lạc vào cõi thần tiên, như nửa tỉnh nửa mê, chẳng biết lối đi đường về. Đến khi cảm thấy ươn ướt bên dưới, mở mắt ra mới biết đang nằm trên giường ông chủ, trên người không còn miếng vải che thân, còn ông chủ thì đang vục đầu vào háng tôi. Cái cảm giác lâng lâng đưa tôi đi từ khoái lạc này đến khoái lạc khác, chẳng lúc nào ngơi. Tôi không dám nhìn nữa, hai mắt tôi nhắm nghiền lại, không biết vì sợ hãi hay muốn tận hưởng. Bây giờ tôi cảm thấy nhột nhạt, hình như có cái gì cứng cứng đâm vào háng mình. Mở mắt ra, Trời ơi! Ông chủ đang dùng cái của nợ đâm vào cửa mình tôi. Tôi muốn ngất xỉu khi nhìn thấy nó, vừa to dài lại vừa đen. Kiểu này chắc tôi chết mất, làm sao mà nó chui được vô người tôi cơ chứ. Tôi sợ lắm, nhưng sao lại muốn ông chủ đẩy nó vô mau mau, có lẽ tôi hứng quá rồi. À, hình như nó đang chui vô trong! nhưng sao tôi thấy hơi đau. Ông chủ đẩy vô một chút rồi lại rút ra, lặp đi lặp lại mấy lần, thì ông bắt thần đẩy mạnh một cái. Tôi đau quá, muốn hét lên thật to, nhưng tôi chẳng còn sức để hét nữa. Trong đầu tôi bậy giờ là những suy nghĩ trái ngược nhau. nửa muốn thôi, nửa muốn tiếp tục. Chẳng biết phải quyết định ra sao, thôi thì đành để ông chủ quyết định dùm vậy. Nghĩ thế nên tôi buông lơ luôn, muốn ra sao thì ra.

Ông chủ dường như cũng hiểu là tôi đang đau nên ông để nguyên cái của nợ trong người tôi, chỉ cò miệng ông là tiếp tục bú vào ngực tôi làm tôi không còn nghĩ đến chuyện công cụ nữa. Cơn đau cũng từ từ hết, thay vào đó là cái cảm giác sung sướng mà tôi mới gặp lần đầu trong đời khi ông chủ thụt ra thụt vô cái của nợ trong người tôi. Tôi như người đang đi trên mây xanh, rong chơi cùng các thiên thần trong vườn địa đàng. Một cảm giác lâng lâng khó tả, chạy dọc trong cốt sống từ hậu môn lên tới đỉnh đầu. Người tôi như căng ra, các thớ thịt trên người giật giật theo từng nhịp tim. Hai chân tôi giang rộng ra như muốn nuốt chửng cái của nợ đó. Tôi đưa hai tay lên xoa xoa

hai bầu vú theo quán tính mà chẳng hề hay biết.

Ông chủ vẫn thụt ra thụt vô càng lúc càng nhanh, miệng ông thờ phì phò như con bò đang kéo xe lên dốc. Tôi cũng thờ phì phò như ông dù nãy giờ tôi chỉ nằm dưới hưởng thụ. Tôi đưa hai tai xuống dưới ôm vào hông ông chủ như muốn giúp ông làm việc đỡ cực nhọc hơn, vào tôi cũng cảm thấy sướng hơn khi ông thụt mạnh vào người tôi. Tôi thấy hưng phấn lắm rồi, có cái gì đó tích tụ trong người như muốn thoát ra ngoài, miệng tôi buông tiếng rên "umm...umm.." khe khẽ. Đúng lúc tôi đang đi dần lên đỉnh vu sơn cùn gông chủ thì cửa phòng xịch mở.

## Phần 2:

Nghe tiếng cửa mở, cả tôi và ông chủ cùng giật mình nhìn ra. Dứng chẵn ngay giữa cửa là con chó lông xù của bà chủ. Hú hồn! nếu bà chủ mà thấy được cảnh tượng này thì không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi chẵn chẵn sẽ bị tống cổ ra khỏi cửa cho dù tôi có kêu oan đến mấy. Làm sao mà bà chủ biết được là tôi bị ông chủ hiếp, chứ tôi nào đâu dám ăn ngủ với ông chủ. Còn ông chủ nếu không bị ly dị thì hằng đêm thến nào cũng được nghe giáo huấn của bà chủ tcho đến cuối đời.

Dù sao thì đó không phải là bà chủ nên mọi việc lại tiếp tục như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, dù cửa phòng lúc này mở toang, ai đi ngang cũng có thể thấy được trận chiến đang hồi gay gắt. Ông chủ tiếp tục công việc điu tôi đi lên mây cùng ông, tiếp chinh phục thâm cung của người mà ông hằng yêu quý như con gái ông vậy. Mọi vật trong phòng này đều vô tri vô giác, nên đâu biết rằng có người đang bị hiếp, đâu biết rằng ông chủ đang làm trò đồi bại với một cô thiếu nữ còn trinh chưa từng nếm mùi đời. Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường vẫn cứ tích tắc, còn chiếc giường thì cố gồng mình chịu hợp lực đang ngày càng tăng trên mình nó, phát ra tiếng cọt két theo nhịp đẩy của ông chủ như muốn than thở giùm tôi. Những bức tường chung quanh âm thầm phản xạ lại những âm thanh nhóp nhép phát ra từ chốn thâm cung như không muốn một âm thanh nào lọt ra ngoài, sợ có người nào đó nghe thấy. Còn chiếc gương to của bàn trang điểm thì lặng lẽ quan sát hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau, lăn qua lộn lại trên chiếc giường nệm lớn đặt ở góc phòng.

Tôi như quên mất là mình đang bị người ta cưỡng hiếp, hai mắt tôi lim dim tận hưởng những khoái cảm mà ông chủ đang mang lại. Bàn tay tôi đưa lên xoa xoa vào hai núm vú một cách vô thức, hai đùi tôi kẹp chặt lấy ông chủ như sợ ông chủ dừng lại giữa chừng. Một cảm giác lâng lâng khó tả tràn ngập người tôi và đang dâng lên cao theo từng nhịp cử động của ông. Không biết ông chủ có biết tôi đang hưng phấn cực độ hay không mà ông cử động mỗi lúc một nhanh hơn và mạnh hơn. Ông bắt đầu thờ dốc trong khi người tôi căng ra hết cỡ để tận hưởng từng cái thúc mạnh của ông. Mỗi lần thúc vô là ông lại đẩy tôi đến gần đỉnh vu sơn, và rồi không chịu được nữa, tôi trần mình lên, ôm chặt lấy ông ghì xuống, cả người tôi muốn rung lên. Trời ơi, sao mà nó

đã quá! tôi không ngờ nó lại sướng như thế này, mắt tôi mờ lại không còn thấy gì hết, chỉ thấy người mình đang bông bênh trôi trên dòng sông Hằng có những vì sao lấp lánh.

Sau cùng thì khoái cảm cũng đi qua hết, đọng lại trong tôi chỉ còn sự hụt hẫng và trống rỗng. Tôi dần tỉnh trí lại, một nỗi buồn mênh mang đâu đó kéo đến tràn ngập hồn tôi, có cảm giác như mình vừa đánh mất một cái gì đó quý giá vô cùng. Cửa mình tôi bây giờ ướt nhẹp bởi tinh khí ông chủ và nước trong người tôi chảy ra. Tôi bắt đầu cảm thấy đau đau giữa háng, đụng tay vô thì thấy rát. Thỉnh thoảng một giọt máu hồng lẫn lộn giữa đám nước nhờn lại rỉ ra. Trời ơi, tôi đã làm gì vậy? Có cái gì đang đè nặng trên ngực, cổ tôi muốn nghẹn lại. Tôi đã bị hiếp bởi chính ông chủ của mình, nỗi nhục nhã bây giờ đang trôi dạt trong người tôi. Không chịu được nữa, tôi bật khóc. Những giọt nước mắt tủi nhục lăn dài trên má như những hạt châu sa. Tôi gục mặt vào hai bàn tay mình khóc nức nở.

Ông chủ cũng đã tỉnh táo trở lại, và ông cũng đã nhận ra điều tồi bại mà ông đã làm với người tớ gái mà ông vẫn thương như con. Mặt ông cúi gầm xuống đất như tội đồ đang đứng trước vành móng ngựa. Hai bàn tay ông nắm lại với nhau đặt giữa hai đầu gối, người ông rũ xuống torống htạ thảm hại. Ông nói trong cổ họng:

- Xin lỗi con. Ông có ý định cưỡng hiếp con đâu ông chỉ vì không cầm lòng được khi nhìn thấy con đẹp như vậy.

Tôi biết ông nói thật như ông chưa từng gạt tôi bao giờ. Tôi biết mình cũng có lỗi trong chuyện này. Nếu tôi ăn mặc kín đáo một chút thì chuyện đã không xảy ra. Bây giờ thì nói gì cũng quá trễ, tôi lặng lẽ giúp ông thu xếp đồ đạc rồi trở về phòng mình nằm thổn thức trong uất ức nghẹn ngào. Tôi muốn hét lên thật to cho đã cơn tủi nhục, nhưng lại sợ bà chủ nghe thấy. Tôi bây giờ như người bị cướp, không còn gì để mất, trong lòng luôn cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng, chẳng gì có thể bù đắp được.

Từ sau hôm cưỡng hiếp tôi, ông chủ trở nên quan tâm và săn sóc tôi nhiều hơn, có lẽ ông muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Ông mua cho tôi đủ thứ, cả những thứ tôi cần và những thứ không cần. Có bữa, ông nói với bà chủ:

- Anh định mua cho con Nguyệt cái xe máy để đi chợ cho lẹ. mai một em có cần nhờ nó chở đi đâu thì cũng tiện.

Bà chủ không hề phản đối, nên ít ngày sau tôi đã có xe máy để đi ra đường. Một thời gian ngắn sau, ông lại mua cho tôi một bộ áo đầm rất đẹp, nói là để tôi tiếp khách phụ ông chủ mỗi khi nhà có tiệc. Càng ngày ông càng chăm sóc tôi kỹ hơn và thương xuyên hơn. Thế nhưng, mối quan hệ giữa tôi và ông vẫn lạnh nhạt. Mỗi lần gặp tôi, ông chỉ nói một vài câu chiếu lệ rồi tắc tịt không biết nói gì hơn, mắt ông cũng không dám nhìn thẳng vào mặt tôi mỗi khi đứng đối diện. Tôi biết ông còn ân hận về chuyện đã làm. Riêng phần mình, tôi cũng dần thấy người ngoại khi được ông chăm sóc tận

tình, nhưng nổi mặc cảm và tủi nhục thì vẫn ẩn chứa đâu đó trong lòng, thỉnh thoảng nó lại trỗi lên làm tôi khóc hết cả buổi hoặc khóc thâu đêm. Vết rách nơi cửa mình đã lành sau một tháng, nhưng vết thương lòng thì vẫn còn đó. Nó vẫn cứ đau hoài dù ông chủ đã cố gắng hết sức, dù tôi đã cố quên nó đi.

Ba tháng trôi qua, tôi đang dần bình phục, tinh thần tôi đã bớt nặng nề và u uất. Miệng tôi thỉnh thoảng cũng nở được nụ cười với ông chủ, dù chỉ là gượng gạo. Cái cảm giác nhục nhã đang dần qua đi, để dành chỗ cho cái cảm giác lâng lâng mỗi khi tôi nghĩ lại lúc bị ông chủ hiếp. Phải công nhận là, dù là bị cưỡng bức, quan hệ xác thịt với đàn ông thích thú biết chừng nào. Nó cứ như đang đi lạc vào chốn thiên thai, nơi thần tiên hay lui tới. Càng nhớ lại chuyện cũ, tôi càng cảm thấy hứng tình một cách thụ động. Háng tôi căng ra, âm hộ trở nên cứng ngắc và nhô cao lên. Đôi lúc, tôi đưa tay xoa xoa âm hộ của mình để tự kích thích cho đã ngứa.

Trong khi tôi đang dần thay đổi, lúc nào cũng cảm thấy hứng tình như con thú đang động đực, thì ông chủ vẫn lui tới phòng tôi lúc bà đi vắng để an ủi động viên tôi cũng như săn sóc tôi theo cách của ông. Và rồi, như ông bà ta có nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy", tôi và ông chủ làm tình với nhau một lần nữa. Tôi rất kính trọng ông chủ, hoàn toàn không muốn cũng như không có ý định chiếm đoạt tình cảm của ông. Chỉ đơn thuần là tôi bị kích thích bởi lần bị ông chủ hãm hiếp mà thêm được quan hệ thể xác với đàn ông một lần nữa cho thoả cơn thèm khát. Ông chủ hoàn toàn bị động khi tôi chủ động thay đồ ra nằm sẵn trên giường để chờ ông vào thăm như thường lệ. Ông không tin vào mắt mình khi vén mền thấy bộ ngực trắng hồng của tôi không hề bị che đậy lúc tôi giả bệnh nằm im để ông tới gần. Ông không dám đụng vào hai ngọn đồi nhô cao đang phập phồng theo hơi thở, chỉ dám sờ nhẹ vào trán tôi xem tôi có sốt hay không. Lúc tôi giả vờ không biết, đẩy tông ông xuống ngực mình, người ông bắn lên như người bị giật điện. Nhưng rồi chuyện phải tới đã tới. Ông cùng tôi làm tình suốt một buổi, làm cật lực nhưng có thể làm được, để bù đắp lại những mất mát mà ông đã chiếm đoạt của tôi. Bao nhiêu sức lực, ông vắt ra để truyền hết cho tôi. Thật không gì sung sướng bằng! Tôi biết ông cũng rất sướng khi làm tình với một thiếu nữ còn trẻ như tôi. Hai bầu vú căng tròn của tôi làm cho ông rất thích thú mỗi khi cạ vào. Cửa mình tôi còn hẹp nên ông tìm được rất nhiều cảm giác khi đút vào trong đó. Còn tôi thì khỏi phải nói, tôi muốn làm cho đã để bù vào những ngày thèm khát phải thủ dâm một mình. Cho ông nằm bên dưới, tôi ngồi trên người ông phi ngựa suốt buổi mà không biết mệt. Tôi xuất hết lần này đến lần khác, nước khí chảy ra đầm dề, hòa lẫn với tinh khí của ông. Tôi làm tình một cách cuồng nhiệt và sung mãn, trước khi gục xuống ngủ vùi khi cuộc mây mưa đã qua đi.

Từ sau lần đó, tôi và ông chủ làm tình với nhau đều đặn mỗi tuần một lần. Ông chủ không còn mặc cảm tội lỗi nữa, và tôi cũng không còn khóc vì bị ông chủ tước đoạt mất trinh tiết. Mỗi tuần, chúng tôi lại áp dụng một kiểu làm tình mới mà ông chủ học

được qua phim ảnh hoặc do tôi nghĩ ra trong lúc rảnh rỗi. Dù vậy, cả tôi và ông chủ vẫn không có ý định thay đổi mối qua hệ đã có từ lâu. Ông vẫn là ông chủ của tôi, và tôi vẫn là người tớ gái mà ông thương như con đẻ. Chúng tôi đến với nhau đơn thuần chỉ để giải quyết nhu cầu tình dục của mình, không hề có ý muốn thiết lập một mối quan hệ mới. Bà chủ vẫn không hay biết gì về chuyện này, vẫn lo lắng và chăm sóc tôi chu đáo.

Mối quan hệ đặc biệt giữa tôi và ông chủ chỉ kéo dài được hai năm thì ông qua đời vì chứng bệnh ung thư. Còn bà chủ thì mất một năm sau đó vì quá thương nhớ ông chủ. Toàn bộ gia tài do người vợ chồng người cháu ruột ông bà thừa hưởng. Tôi cũng được một số tiền khá lớn do ông để lại, tình ra ngoài làm ăn riêng, nhưng vì nghĩ lại tình cảm của ông bà chủ đối với tôi lúc còn sinh thành nên tôi quyết định ở lại làm người làm thêm một thời gian cho đến khi họ kiếm được người làm mới. Tôi vẫn ở căn phòng mà bà chủ sắp xếp cho tôi lúc trước, hàng ngày vẫn làm công việc trước đây tôi vẫn hay làm, chỉ có ông chủ là không còn ở đây để thoả mãn nhu cầu tình dục của tôi đang vào thời kỳ sung sức. Ông chủ mất đi rồi, không biết ông có linh thiêng hay không mà một đêm ông phái người cháu trai của ông đi lộn vào phòng tôi do trời tối. Bước vào phòng tôi, anh ta trợn ngược hai mắt, miêng há ra kinh ngạc khi thấy tôi đang trần truồng ngồi dạng háng trên giường, một tay đang đút vào cửa mình thụt ra thụt vô, còn tay kia thì đang tự sờ nắn ngực mình. Không cầm lòng được, anh ta liền bước nhanh đến, ngồi thụp xuống và vục mặt vào ngực tôi.

### Phần 3:

Tôi như muốn điên lên khi cậu chủ ngậm miệng vào vú tôi và bắt đầu bú một cách ngon lành. Tay cậu chủ sờ soạng vú còn lại, vân vê cái núm nhỏ đang săn cứng. Bàn tay cậu xoa xoa cái bầu vú như đứa trẻ đang nghịch vú mẹ. Hai môi cậu chủ muốn ngoạm lấy hết cả cái bầu vú của tôi trong khi lưỡi cậu liếm qua liếm lại cái núm làm tôi thích vô cùng. Tôi đoán là cậu cũng thích ngực tôi lắm vì ngực tôi vừa to lại vừa chắc. Trước đây ngực tôi chỉ thuộc loại trung bình, nhưng từ ngày có quan hệ tình dục với ông chủ, ngực tôi nở ra to hơn, tròn mà phát thềm, như đám con trai cùng xóm vẫn hay nói. Mông tôi nở ra như hai trái dưa hấu, đong đưa theo mỗi nhịp bước, mà chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy động tình rồi.

Tôi đưa tay lần mở cúc áo cậu chủ, để lộ ra thân hình nở nang rắn chắc. Người có thân thể như vậy chắc hẳn là sung sức lắm, tôi thầm nghĩ. Hai cánh tay chắc nịch, bắp thịt nổi cuộn cuộn, trông như những võ sĩ đấu đài. Lần mò xuống dưới, tôi đụng ngay một khúc xúch xích cứng ngắc như cục sắt như đang muốn chọc thủng chiếc quần tây để chui ra ngoài. Cậu chủ hơi nhón người lên để tôi có thể cởi quần cậu ra cho dễ dàng. Chiếc quần tây vừa được kéo xuống là khúc xúch xích lòi ra ngoài trông thật là khủng khiếp. Nó đen lù lũi, cái đầu thì đỏ hồng và bóng lờng. Một chùm lông đen rậm rạp phía dưới đâm ra tua tủa như muốn che đậy hai hòn ngọc được bọc trong một cái túi

đen đen đang sẵn lại. Tôi đưa tay mân mê cái xúch xích, cầm lấy nó sục ra sục vào và lấy tay ướm thử. Trời ơi, nó dài hơn một gang tay của tôi, mà lại to kinh khủng. Mình nó cong lên như đang uốn ngực ra khoe với tôi. Thích quá, tôi sục ra sục vô càng lúc càng nhanh, còn cậu chủ thì như đang gồng người lên để hưởng ứng. Chắc là cậu chủ thích lắm, tôi đoán vậy, nếu mà tôi ngậm vào nó mà mút thì chắc sẽ áp phê hơn. Nghĩ sao làm vậy, tôi đỡ cậu chủ lên và đè nằm ra giường, cái xúch xích ngồng lên cao như chọc tức tôi. Hai tay bành hai chân cậu chủ ra, tôi lè lưỡi liếm vào cái đầu khát. Cậu chủ trần người lên khi mỗi lần lưỡi tôi liếm qua một cái. Liếm chán, tôi đưa cả cái khúc xúch xích vô miệng, ngậm lấy thật chặt và bắt đầu mút nó như đứa trẻ đang ăn kem. Hồi còn quan hệ với ông chủ, tôi chưa từng bú dương vật ông bao giờ vì tôi không hề nghĩ đến chuyện đó. Sau khi ông mất đi, để lại cho tôi sự thèm khát đàn ông, tôi đã nghĩ ra đủ kiểu làm tình cũng như khao khát có được cái dương vật đàn ông. Tôi ước ao lúc nào đó có được nó sẽ ngậm vô miệng mà mút cho thoải nhục dục, và giờ đây tôi đang có nó trong tay. Tôi bú nó theo đủ mọi cách mà tôi nghĩ ra mà không nghĩ rằng nó làm cậu chủ tôi sướng điên lên được, cất tiếng rên khe khẽ ah..ah...ah, uh...uh...uhhhhh.

Có lẽ cậu chủ thấy tôi bú như vậy cũng đủ rồi, đã đến lúc làm cho tôi sung sướng, cậu liền ngồi dậy, lật tôi nằm ngửa ra, rồi cậu nằm úp lên trên, đưa lưỡi liếm vài hai cái núm trên ngực tôi. Cái lưỡi đầy gai nhám của cậu rà tới đâu là tôi rùng mình tới đó, gai ốc nổi cùng mình, nước nhờn bắt đầu rỉ ra ướm ướt cái hậu môn. Từ từ, lưỡi cậu đi dần xuống dưới, vượt qua lỗ rốn và bắt đầu thâm nhập vùng cấm địa. Tôi co hai chân lên lên, uốn người lên để đưa cửa mình lên cao. Hai tay cậu đỡ hai chân tôi và dặng ra hai bên, để lộ ra cửa thành dẫn vào chốn thâm cung. Canh giữ bên ngoài cửa thành là hai mép thịt đỏ đỏ, cậu dùng cái lưỡi để đẩy nó ra hai bên, rồi cậu bắt đầu liếm vào trong. Cái lưỡi của cậu như con rắn bò ngo ngoạy bên trong cửa mình, hết đâm vô rồi lại thụt ra. Rồi lưỡi cậu lại rê lên trên, chạm vào âm vật của tôi làm tôi giật thót người lên. Cái lưỡi đá qua đá lại cái âm vật một lúc thì tôi chịu hết nổi, cong người lại và rùng mình. Thế là tôi xuất được một lần, nước xuân tình tuôn ra lai láng, cậu chủ lè lưỡi liếm sạch và nuốt vô bụng. Miệng cậu vẫn ngậm vào âm hộ tôi, cậu đưa hai ngón tay banh hai mép âm hộ căng ra để cái âm vật lồi lên, ngay tức khắc môi cậu ngậm lấy nó và mút vô từng hồi. Tôi nghe tiếng cậu nuốt nước miệng ừng ực như đang rút hết tinh khí trong người tôi, còn cái lưỡi thì nút chặt lấy đầu âm vật. Tôi nghe như có luồng điện chạy trong người dọc theo xương sống, sốc lên tận óc. Không có gì có thể tả nổi tôi cảm thấy sướng ra sao trong lúc này. Tôi rùng mình nổi da gà, hai tay bấu chặt xuống giường, cả người tôi căng cứng ra, dâm thủy tuôn ra xối xả, miệng tôi rên nghe thành tiếng uhm...uhm...uhm liên hồi. Tôi nghe người ta nói nước tinh khí bổ lắm, có tác dụng cải lão hoàn đồng, ai nuốt vô sẽ trẻ mãi không già, thân thể cường tráng. Không biết có đúng hay không, nhưng tôi thấy cậu chủ liếm nó một cách ngon lành. Chắc tôi cũng phải thử nuốt tinh khí của cậu xem sao.



Tôi nứng hết chịu nổi rồi, tay tôi đưa lên xoa xoa hai bầu vú mình, nếu cậu tiếp tục bú như thế này chắc tôi nổ tung mất. Tôi kêu lên:

- Lên đây đi cậu, con hết chịu nổi rồi, đút vô lệ đi cậu.

Không đợi tôi nói lại lần thứ hai, cậu chủ trườn người lên trên, tay cầm lấy cái khúc xúch xích cạ qua cạ lại hai bên mép âm hộ làm tôi tức muốn chết đi được. Bất thần, cậu đưa vô giữa và đẩy một cái thật mạnh. Ót! Cái xúch xích chui tọt vô trong, người cậu đập vào người tôi cái chát. Tôi nẩy người lên vì sướng, ôm lấy hai mông cậu mà đẩy ra đẩy vô. Hiểu ý tôi, cậu chủ bắt đầu rút ra thụt vô cái xúch xích trong người tôi, hai tay người nắm lấy hai chân tôi khoác lên vai. Cậu ngồi phía sau thúc mỗi lúc một mạnh. Tiếng nhóp nhép phát ra tử tử cấm thành hoà lẫn với tiếng hai cơ thể va vào nhau nghe như một bản nhạc đầy dục tính. Hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau, lăn qua lộn lại, tiếng hơi thở hỗn hển của cậu cùng với tiếng rên của tôi tạo thành một bản hợp xướng giữa đêm khuya.

Bây giờ, cậu lật người tôi lại, nằm bò chống mông ra. Ở tư thế này, cửa mình tôi quay ra phía sau, nên cậu chủ quỳ từ phía sau thốc tới, hai tay cậu giữ lấy hông tôi, còn mông cậu cử động nhịp nhàng như đang tập thể dục. Tiếng "tách ..tách" phát ra mỗi khi bụng cậu đập vào mông tôi làm vang động cả căn phòng. Cậu chủ bắt đầu thở phì phò, mồ hôi toát ra nhễ nhại, thụt vào tôi mỗi lúc một mạnh hơn. Tôi sướng hết biết, mỗi khi khúc xúch xích chui ra rồi thọt vô là tôi lại gồng mình lên, kêu cái hự, một luồng điện chạy từ hậu môn dọc theo xương sống lên tận óc. Cứ như thế tôi cũng chẳng biết bao lâu nữa, cũng chẳng nhớ là mình xuất khí bao nhiêu lần, nước xuân tình tuôn tràn lai láng ướt hết bụng dưới của tôi, hai đầu gối đã thấy mỏi, một ý nghĩ táo bạo bỗng nảy ra trong đầu.

- Dừng lại đi cậu

- Sao vậy?

- Con muốn làm kiểu khác. Cậu đứng ra đây đi.

Tôi ngồi trên giường, còn cậu chủ đứng dưới đất ngay trước mặt tôi. Cái xúch xích to đùng chỉ thẳng ra phía trước, ướt nhẹp bởi nước xuân tình của tôi. Thấy nó, tôi cảm thấy ghê ghê, nhưng trong lòng đã quyết rồi, nên cầm lấy nó cho vô miệng và bắt đầu mút. Cái dương vật của cậu chủ dài và to quá, ngoạm hết cỡ mà cũng chỉ vô được phân nửa, nửa còn lại tôi đành phải dùng tay nắm lấy mà sục. Hai cái môi của tôi giống như cái cửa mình, nút chặt lấy cái dương vật của cậu chủ, mút ra mút vô nghe chùn chụt. Trong khi đó. Lưỡi tôi liếm dọc theo cái dương vật mỗi khi mút ra tạo ra rất nhiều kích thích. Thỉnh thoảng, tôi lại dùng cái lưỡi liếm quanh cái đầu dương vật trong khi miệng tôi vẫn mút ra mút vô liên tục, làm cậu chủ sướng quá, người cậu giật giật liên tục, hai tay cậu ghì chặt lấy đầu tôi vô háng mình. Cái mùi ngai ngái của dương vật cộng với cái vị mằn mặn của dịch nhờn đang rỉ ra từ đầu dương vật của cậu làm tôi muốn ngộp, đã vậy còn bị cái chùm lông đan rậm rạp quanh dương vật chọc vào mũi làm thở không muốn được. Dầu vậy, tôi vẫn gia tăng tốc độ, tay tôi sục càng

lúc càng nhanh, miệng tôi thì mút thật chặt trong khi lưỡi tôi cứ liếm dọc theo cái dương vật mỗi khi mút ra. Cậu chủ không chịu được nữa, người cậu rung lên, giật giật mấy cái, tức thì thôi cảm thấy một luồng tinh khí bắn thẳng vào miệng mình, một số chui tọt xuống cổ. Một cái mùi tanh tanh mặn mặn xông lên làm tôi muốn nôn hết ra ngoài, nhưng tôi vẫn cố chịu lại, tiếp tục mút cậu chủ cho đến khi không còn một giọt khí nào còn dính trên cái xúc xích của cậu, cho đến khi nó ỉu xìu xuống như con gà mắc mưa thì tôi mới thôi.

Cả tôi và cậu chủ mệt phờ, thân thể rã rời nhưng đầy thỏa mãn. Trên mặt cậu nở nụ cười mãn nguyện, giống như cậu chưa từng được làm tình như vậy bao giờ. Còn tôi cũng cảm thấy thỏa mãn, lâu lắm rồi tôi mới được làm tình đã như hôm nay. Tuy nhiên, miệng tôi chưa kịp nở nụ cười thỏa mãn thì....RẦM..., cánh cửa phòng mở tung ra. Xuất hiện ngay chính giữa cửa không ai khác ngoài cô chủ kính mến của tôi. Trời đất như tối sầm lại, tôi thì như người trên trời bị rơi xuống đất, còn cậu chủ thì tái mét mặt mày, ú ớ không nói nên lời.

Sau vụ đó, tôi bị tống cổ ra khỏi nhà ngay đêm hôm đó, còn số phận cậu chủ ra sao thì chỉ có hai vợ chồng họ biết. Chẳng biết là buồn hay vui, tôi đi lang thang khắp thành phố suốt đêm như những kẻ không nhà. Mặc dù tôi có tiền, rất nhiều tiền, do ông di chúc cho, nhưng tôi không muốn vào khách sạn ngủ tạm qua đêm. Bây giờ sao tôi lại cảm thấy cô đơn quá, thêm có được một mái ấm gia đình. Tôi thấy nhớ ông bà chủ cũ vô cùng, giá mà họ còn sống thì tôi đâu có cảm thấy cô đơn như đêm nay. Trong lòng tôi trống rỗng và hụt hẫng, bước đi lang thang không mục đích. Trời về khuya, sương bắt đầu rơi xuống, đây đó một vài kẻ không nhà đang ngủ bên hè đường. Một vài cô ca-ve hết giờ làm việc đang trên đường về nhà, đưa đón họ là bọn con trai nhà giàu vô công rồi nghề, thích cặp kè với gái ca-ve để ăn ngủ với nhau. Thỉnh thoảng, nhưng cô gái bán hoa ngồi phía sau xe gắn máy chạy vụt qua, họ mới kiếm được mối để làm tối nay. Gái bán hoa có nhiều loại, lớp thì đứng đường, lớp khác ngồi chờ thời trong các vũ trường để bắt mối, hoặc trong các bar-café. Hạng sang hơn là gái gọi, cứ vũ trường nhảy nhót như những dân chơi thời thượng, chờ có người gọi là di chuyển đến nơi hẹn sẵn. Dù có nhiều loại, nhưng rất dễ nhận ra họ, bởi cách ăn mặc và hoá trang của họ. Có tiếng xe thắng gấp phía sau, tôi giật mình quay lại, trên xe là hai chú nhóc trông có vẻ thư sinh, nhìn tôi đầy dâm dăng.

- Đi không em?

- Không!

- Sao? Chê tụi anh ít tiền à? thằng ngồi trước lái xe hỏi.

- Không phải.

Tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản, chẳng buồn thanh minh là mình không phải gái bán hoa, quay mặt tiếp tục bước đi. Có lẽ thấy tôi đẹp gái, nên hai thằng cứ lẻo đẹo theo sau hỏi hoài, bực mình tôi bước vào một con hẻm nhỏ làm chiếc xe không chạy vào được. Đến nước này hai tên nhóc mới chịu bỏ đi.

Con hẻm càng vào sâu càng tối do không có đèn đường. Tôi lần mò từng bước một, chẳng biết con hẻm này sẽ dẫn ra đâu. Đi chừng được hơn trăm thước, tôi định quay trở ra, thì nghe có tiếng thì thầm nhỏ đâu đây. Theo tiếng người nói, tôi tiến đến một căn nhà nằm cách đó không xa, trong nhà có ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ hắt ra. Áp mặt vào cánh cửa sổ chỉ khép hờ, tôi đưa mắt nhìn vô trong. Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, một cảnh tượng đang diễn ra làm tôi sửng sờ. Tôi không tin vào mắt mình, không thể ngờ lại có chuyện động trời như vậy.

Phần 4:

**Còn Tiếp**

Jin Yung